

ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒน ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัด	ยุทธศาสตร์เทศบาล ตำบลบ้านบาง	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
๑	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๔	หมวดหมู่ที่ ๔	เป้าหมายที่ ๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	กลยุทธ์ที่ ๑		
	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ศูนย์กลางทางการแพทย์	สร้างหลักประกันว่าทุก คนมีชีวิตที่มีสุขภาพดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย	ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	พัฒนาสาธารณสุขและ การศึกษา	พัฒนาสาธารณสุข และการกีฬา	ส่งเสริมการดำเนินงานด้าน สาธารณสุขมูลฐาน และ เสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับ ประชาชน ตลอดจนจัดการ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทาง การแพทย์ที่จำเป็นในการ ป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (โควิด-๑๙)	สาธารณสุข	สำนักปลัดเทศบาล
	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๔	หมวดหมู่ที่ ๔	เป้าหมายที่ ๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๑		กลยุทธ์ที่ ๒		
	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ศูนย์กลางทางการแพทย์	สร้างหลักประกันว่าทุกคน มีชีวิตที่มีสุขภาพดีและ ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี สำหรับทุกคนในทุกวัย	ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	พัฒนาสาธารณสุขและ การศึกษา		ส่งเสริมและสนับสนุนให้มี สถานที่สำหรับการออก กำลังกายและแข่งขันกีฬา	สาธารณสุข	สำนักปลัดเทศบาล
	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๔	หมวดหมู่ที่ ๔	เป้าหมายที่ ๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑		กลยุทธ์ที่ ๓		
	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ศูนย์กลางทางการแพทย์	สร้างหลักประกันว่าทุกคน มีชีวิตที่มีสุขภาพดีและ ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี สำหรับทุกคนในทุกวัย	ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	พัฒนาสาธารณสุขและ การศึกษา		ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและ นันทนาการ	สาธารณสุข	สำนักปลัดเทศบาล
	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๓	หมวดหมู่ที่ ๔	เป้าหมายที่ ๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑		กลยุทธ์ที่ ๔		
	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ศูนย์กลางทางการแพทย์	สร้างหลักประกันว่าทุกคน มีชีวิตที่มีสุขภาพดีและ ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี สำหรับทุกคนในทุกวัย	ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	พัฒนาสาธารณสุขและ การศึกษา		ส่งเสริมการจัดให้มี สวนสาธารณะหรือสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ	สาธารณสุข	สำนักปลัดเทศบาล

	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๓	หมวดหมายที่ ๕	เป้าหมายที่ ๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	กลยุทธ์ที่ ๕		
	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ศูนย์กลางทางการแพทย์	สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย	ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา	พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา	ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด ตลอดจนสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ	การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	สำนักปลัดเทศบาล
	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๓	หมวดหมายที่ ๕	เป้าหมายที่ ๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๑		กลยุทธ์ที่ ๖		
	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ศูนย์กลางทางการแพทย์	สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย	ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา		เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขพื้นฐานในชุมชน	สาธารณสุข	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	๒ ยุทธศาสตร์ชาติ	๑ หมวดหมาย	๒ เป้าหมาย	๒ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑ ยุทธศาสตร์ อปท.	๖ กลยุทธ์	๒ แผนงาน	๑ หน่วยงาน

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านสาง	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๒	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๒	หมวดหมู่ที่ ๑	เป้าหมายที่ ๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	กลยุทธ์ที่ ๑		
	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒๐ ปี	สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป	ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน	ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน, การเกษตร	สำนักปลัดเทศบาล
	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๒	หมวดหมู่ที่ ๒	เป้าหมายที่ ๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒		กลยุทธ์ที่ ๒		
	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒๐ ปี	การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน	ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน	ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว		ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวให้สวยงาม และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น ตลอดจนจัดให้มีระบบข้อมูลเพื่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ	การเกษตร, บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล

	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๓	หมวดหมายที่ ๑๒	เป้าหมายที่ ๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	กลยุทธ์ที่ ๓		
	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	มีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว	พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ให้แก่เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้านกลุ่มอาชีพและกลุ่มองค์กรต่างๆ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวมากขึ้น	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัดเทศบาล
	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๒	หมวดหมายที่ ๒	เป้าหมายที่ ๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒		กลยุทธ์ที่ ๔		
	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒๐ ปี	การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน	ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน	ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์	พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว		ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ วัฒนธรรมและการพัฒนาการบริการและการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ	การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ, การเกษตร	สำนักปลัดเทศบาล
	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑	หมวดหมายที่ ๑	เป้าหมายที่ ๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๒		กลยุทธ์ที่ ๕		
	ด้านความมั่นคง	สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป	ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน	พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง	พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว		ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ	การเกษตร	สำนักปลัดเทศบาล
	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๒	หมวดหมายที่ ๗	เป้าหมายที่ ๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๒		กลยุทธ์ที่ ๖		
	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒๐ ปี	วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง	ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน	พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว		ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) งานฝีมือและหัตถกรรมให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	๓ ยุทธศาสตร์ชาติ	๔ หมวดหมาย	๒ เป้าหมาย	๑ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑ ยุทธศาสตร์ อปท.	๖ กลยุทธ์	๔ แผนงาน	๑ หน่วยงาน

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านปาง	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๓	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๕	หมวดหมายที่ ๘	เป้าหมายที่ ๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	กลยุทธ์ที่ ๑		
	การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	มีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นำอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน	สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน	พัฒนาศักยภาพการดำเนินการลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	พัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อการอุปโภค-บริโภค และการเกษตรอย่างพอเพียง และทั่วถึงเป็นระบบลุ่มน้ำพร้อมจัดทำแผนที่น้ำอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่	การเกษตร	กองช่าง
	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๕	หมวดหมายที่ ๑๑	เป้าหมายที่ ๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕		กลยุทธ์ที่ ๒		
	การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ	สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน	อนุรักษ์ ป่าไม้ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประกอบการภัยแล้งและขาดแคลนน้ำ	รักษาความสงบภายใน, การพาณิชย์	สำนักปลัดเทศบาล, กองช่าง
	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๒	หมวดหมายที่ ๘	เป้าหมายที่ ๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓		กลยุทธ์ที่ ๓		
	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒๐ ปี	มีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นำอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน	สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม	พัฒนาศักยภาพการดำเนินการลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		ส่งเสริมให้มีระบบการคมนาคมและการขนส่งที่เชื่อมต่อกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ได้มาตรฐาน เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกรวดเร็ว และกระจายความเจริญไปทุกพื้นที่	อุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง

	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๒	หมวดหมายที่ ๘	เป้าหมายที่ ๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	กลยุทธ์ที่ ๔		
	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน ๒๐ ปี	มีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะ ที่นำอยู่ปลอดภัยเติบโต ได้อย่างยั่งยืน	สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ มีความทนทาน ส่งเสริม การพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม	พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่ม	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	สนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล และบุคลากร ในการพัฒนาและแก้ไข ปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน ให้กับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นๆ	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง
	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๒	หมวดหมายที่ ๘	เป้าหมายที่ ๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓		กลยุทธ์ที่ ๕		
	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน ๒๐ ปี	มีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะ ที่นำอยู่ปลอดภัยเติบโต ได้อย่างยั่งยืน	สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ มีความทนทาน ส่งเสริม การพัฒนาอุตสาหกรรม ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม	พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้าง มูลค่าเพิ่ม	พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		ส่งเสริมการวางผังการใช้ ที่ดินให้เป็นระบบ และการ จัดการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม โดยการสนับสนุนให้มีการ จัดทำผังเมืองรวม เพื่อวาง แนวทางการพัฒนาเมือง และชุมชนให้มีระเบียบ รองรับการขยายตัวของ ชุมชนในอนาคต	อุตสาหกรรมและ การโยธา	กองช่าง
รวม	๒ ยุทธศาสตร์ชาติ	๒ หมวดหมาย	๒ เป้าหมาย	๒ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑ ยุทธศาสตร์ อปท.	๕ กลยุทธ์	๔ แผนงาน	๒ หน่วยงาน

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านสูง	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๔	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๓	หมวดหมายที่ ๑๒	เป้าหมายที่ ๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	กลยุทธ์ที่ ๑		
	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	มีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน, งบกลาง, การศึกษา, การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ, สังคมสงเคราะห์	สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง
	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๓	หมวดหมายที่ ๑๒	เป้าหมายที่ ๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔		กลยุทธ์ที่ ๒		
	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	มีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งในและนอกระบบ	การศึกษา	สำนักปลัดเทศบาล
	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๓	หมวดหมายที่ ๑๒	เป้าหมายที่ ๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔		กลยุทธ์ที่ ๓		
	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	มีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต	ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะ จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบต่อไป	การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	สำนักปลัดเทศบาล

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนารองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านสาง	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๓	หมวดหมายที่ ๑๒	เป้าหมายที่ ๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	กลยุทธ์ที่ ๔		
	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	มีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้	ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม	การทำนุบำรุงศาสนาและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น	การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	สำนักปลัดเทศบาล
	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๔	หมวดหมายที่ ๔	เป้าหมายที่ ๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔		กลยุทธ์ที่ ๕		
	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง	สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย	ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดตลอดจนแก้ไขปัญหาคีและเยาวชนในกลุ่มเสี่ยง และการแก้ไขปัญหาลังคมในด้านต่างๆ	การศึกษา, สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัดเทศบาล
	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๑	หมวดหมายที่ ๑๑	เป้าหมายที่ ๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔		กลยุทธ์ที่ ๖		
	ด้านความมั่นคง	ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ	สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย	ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัดเทศบาล
	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๒	หมวดหมายที่ ๘	เป้าหมายที่ ๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔		กลยุทธ์ที่ ๗		
	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒๐ ปี	มีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน	สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย	ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม		สนับสนุนการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและการจรรยาเพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน, จรรยา	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	๔ ยุทธศาสตร์ชาติ	๔ หมวดหมาย	๒ เป้าหมาย	๑ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนารอง	๑ ยุทธศาสตร์ อปท.	๗ กลยุทธ์	๖ แผนงาน	๒ หน่วยงาน

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านสาม	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๕	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๕	หมวดหมู่ที่ ๑๑	เป้าหมายที่ ๑๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕	กลยุทธ์ที่ ๑		
	ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ	ปกป้อง พื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู่การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ภัยการเสื่อมโทรมของที่ดินและพื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ	อนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกของประชาชน เด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การเกษตร, บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล
	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๕	หมวดหมู่ที่ ๑๑	เป้าหมายที่ ๑๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕		กลยุทธ์ที่ ๒		
	ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ	ปกป้อง พื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู่การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ภัยการเสื่อมโทรมของที่ดินและพื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ	อนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน	บริหารงานทั่วไป, สาธารณสุข, เคหะและชุมชน	สำนักปลัดเทศบาล
	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๕	หมวดหมู่ที่ ๑๑	เป้าหมายที่ ๑๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕		กลยุทธ์ที่ ๓		
	ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ	ปกป้อง พื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู่การกลายสภาพเป็นทะเลทราย ภัยการเสื่อมโทรมของที่ดินและพื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ	อนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหน้าเฝ้าเสีย	บริหารงานทั่วไป, เคหะและชุมชน	สำนักปลัดเทศบาล, กองช่าง

	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๕	หมวดหมายที่ ๑๑	เป้าหมายที่ ๑๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕	กลยุทธ์ที่ ๔		
	ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ	ปกป้อง พื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและพื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ	อนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ส่งเสริมการดูแลบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน โดยการปลูกป่าทดแทนและรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่งต้นน้ำลำธาร	การเกษตร	กองช่าง
	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๕	หมวดหมายที่ ๑๑	เป้าหมายที่ ๑๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕		กลยุทธ์ที่ ๕		
	ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ	ปกป้อง พื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและพื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ	อนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน	บริหารงานทั่วไป, การเกษตร	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	๑ ยุทธศาสตร์ชาติ	๑ หมวดหมาย	๒ เป้าหมาย	๑ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑ ยุทธศาสตร์ อปท.	๕ กลยุทธ์	๔ แผนงาน	๒ หน่วยงาน

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์เทศบาลตำบลบ้านปาง	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๖	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๖	หมวดหมายที่ ๑๓	เป้าหมายที่ ๑๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖	กลยุทธ์ที่ ๑		
	ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบสนองประชาชน	ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ	ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	พัฒนาการเมืองการบริหาร	พัฒนาการเมืองการบริหาร	ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด	บริหารงานทั่วไป	สำนัก ปลัดเทศบาล, กองคลัง
	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๖	หมวดหมายที่ ๑๓	เป้าหมายที่ ๑๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๖		กลยุทธ์ที่ ๒		
	ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบสนองประชาชน	ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ	ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	พัฒนาการเมืองการบริหาร		ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการบริหารการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและการป้องกันการทุจริต	บริหารงานทั่วไป, สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนัก ปลัดเทศบาล, กองคลัง
	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๖	หมวดหมายที่ ๑๓	เป้าหมายที่ ๑๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๖		กลยุทธ์ที่ ๓		
	ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบสนองประชาชน	ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ	ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	พัฒนาการเมืองการบริหาร		เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ตลอดจนส่งเสริมการจัดให้มีสถานที่สำหรับประชุม อบรมและจัดกิจกรรมต่างๆ	บริหารงานทั่วไป, สร้างความเข้มแข็งของชุมชน, อุตสาหกรรมและการโยธา	สำนัก ปลัดเทศบาล, กองช่าง

ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๖	หมวดหมายที่ ๑๓	เป้าหมายที่ ๑๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖	กลยุทธ์ที่ ๔		
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน	ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในระดับ	ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	พัฒนาการเมืองการบริหาร	พัฒนาการเมืองการบริหาร	ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มองค์กรต่างๆ ในการพัฒนา ท้องถิ่นให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ คลอดจนประสานปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัดเทศบาล
ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๖	หมวดหมายที่ ๑๓	เป้าหมายที่ ๑๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๖		กลยุทธ์ที่ ๕		
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน	ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบต่อครอบครัวและครอบคลุมในทุกระดับ	ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	พัฒนาการเมืองการบริหาร		พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล
ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๖	หมวดหมายที่ ๑๓	เป้าหมายที่ ๑๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๖		กลยุทธ์ที่ ๖		
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน	ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบต่อครอบครัวและครอบคลุมในทุกระดับ	ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	พัฒนาการเมืองการบริหาร		เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองและการเลือกตั้งเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล

	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๖	หมวดหมายที่ ๑๓	เป้าหมายที่ ๑๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖	กลยุทธ์ที่ ๗		
	ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบสนองประชาชน	ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ	ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	พัฒนาการเมืองการบริหาร	พัฒนาการเมืองการบริหาร	การรณรงค์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ตลอดจนการเสริมสร้างความสมานฉันท์	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล
	ยุทธศาสตร์ชาติที่ ๖	หมวดหมายที่ ๑๓	เป้าหมายที่ ๑๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๖		กลยุทธ์ที่ ๘		
	ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	ภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบสนองประชาชน	ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุกระดับ	ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง	พัฒนาการเมืองการบริหาร		การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง	บริหารงานทั่วไป, อุตสาหกรรมและการโยธา	สำนักปลัดเทศบาล, กองคลัง
รวม	๑ ยุทธศาสตร์ชาติ	๑ หมวดหมาย	๑ เป้าหมาย	๑ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑ ยุทธศาสตร์ อปท.	๘ กลยุทธ์	๓ แผนงาน	๓ หน่วยงาน